

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/7, Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, vốn sự nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm gần 14.500 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu

tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý với tổng vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng; ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 56,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 32,2% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình 8 tờ trình và một số báo cáo quan trọng tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước xử lý các vấn đề liên

quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình về các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm; căn cứ phân bổ vốn đầu tư công, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, danh mục chuyển nguồn đầu tư công; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; dự thảo quy hoạch tỉnh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực của Sở trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng.

THU HIỀN

KHẨN TRƯỞNG THAM MƯU...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát.

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các hoạt động khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, các chương trình y tế, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số; nhất là việc chủ động, chủ trì tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đạt hiệu quả cao. Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất với Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Sở Y tế cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về công tác đầu tư mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế để nhanh chóng chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số bệnh viện hiện nay nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 20 -NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW sát với tình hình thực tế. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp thu, rút kinh nghiệm từ các ý kiến của đoàn giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong thời gian tới.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, với trên 5.000 lượt cử tri tham dự.

6 tháng cuối năm, MTTQ thành phố và cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phát động tháng cao điểm vì người nghèo, phấn đấu mỗi xã vận động xây dựng quỹ 20 triệu đồng, mỗi phường vận động 40 triệu đồng trở lên. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực.

Nhắn tin "Tri ân liệt sĩ"

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ" từ 0h00 ngày 15/6 đến hết 24h00 ngày 13/8/2022. Hãy soạn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử "Đến ơn đáp nghĩa".



Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 1/7

Thế giới: Gần 552,8 triệu ca mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 1/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 552,8 triệu ca, trong đó hơn 6,35 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca F0 khỏi bệnh gấp 9 lần số ca mắc mới. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 1/7 của Bộ Y tế cho biết có 927 ca mắc mới Covid-19, tăng 88 ca so với hôm qua. Trong ngày có 8.345 F0 khỏi, gấp 9 lần số mắc mới. Tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.

Trong ngày có 550.359 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 232,6 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 8,1 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 25 ca. Thái Bình: Hơn 3,47 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.



Học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tính hết ngày 30/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,47 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là gần 304.770 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là trên 139.000 mũi.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết hàng đầu 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tổ chức nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,

xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Vai trò, trách nhiệm, tinh thần phòng, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; tác phong, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, năng động, gần dân, hiểu dân, góp phần hạn chế tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Một số sự kiện lớn của các tổ chức tôn giáo được Ban

Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh, các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quản lý nhà nước

về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với quan điểm ở đâu có đơn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở đó phải đứng ra

ĐAO QUYN

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ di được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 15 giờ ngày 1/7, trên địa bàn tỉnh có 1.120 phương tiện với 3.309 lao động đang làm ăn trên biển. Trong đó, 27 phương tiện với 169 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh; 189 phương tiện với 572 lao động hoạt động

ven biển Thái Bình; 904 phương tiện với 2.568 lao động đã vào neo đậu tại các bến. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.800 lao động canh coi trên các bãi ngao, đầm vùng nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển tập trung ở các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà;

643 lồng, bè trên sông, trong đó huyện Quỳnh Phụ chiếm nhiều nhất với 257 lồng, huyện Hưng Hà có 199 lồng...

Đến nay, diện tích lúa xuân toàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong, diện tích làm đất gieo cấy lúa mùa đạt 54.300ha, đạt 71%, so với kế hoạch; diện tích cây màu hè đã trồng 10.980ha; diện tích cây màu hè đã thu hoạch là trên 7.300ha, chiếm 67% diện tích cây màu hè đã trồng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công điện số 04 hồi 7 giờ ngày 29/6, Công điện số 05 hồi 9 giờ ngày 30/6; khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ

việc ra khơi của tàu, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng di dời lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản, ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn, người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn; chủ động tiêu nước đê trong hệ thống, đê phòng mưa lớn gây ngập úng; kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện để xử lý khi có yêu cầu.

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được tiếp tục quan tâm, giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin của công chúng.

Quý II/2022, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền là tiếp tục bám sát việc thực hiện các nghị quyết của trung ương,

của tỉnh và nghị quyết của cấp ủy các cấp; tập trung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022... Các cơ quan báo chí tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà

nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đối với công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng các hình thức phù hợp có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm giúp cán

bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ; sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội... Đến thời điểm này, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đã có kế hoạch tuyên truyền cụ thể với việc xây dựng các số báo đặc biệt, loạt bài, phóng sự, phim tài liệu... hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách trong quý II/2022 đến với các tầng lớp nhân dân. Đối với công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Chủ động tiêu úng bảo vệ mạ, lúa mùa mới cấy

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 30/6, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân, gieo được gần 3.000ha mạ mùa; hai huyện Hưng Hà và Thái Thụy đã cấy được gần 500ha lúa mùa.

Do ảnh hưởng của bão số 1, dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố và các đơn vị trong toàn ngành khởi thông dòng chảy, tiêu cạn nước đê trên mặt ruộng và hệ thống kênh mương để phòng mưa lớn gây ngập úng cho mạ và lúa mới cấy; chuẩn bị mọi phương tiện máy bơm, bơm dầu kết hợp với biện pháp thủy lực, tiêu tự chảy qua các cống chủ động tiêu úng nhanh nhất, không để mạ đã gieo bị ngập úng. Khi có sự cố ngập úng cần nhanh chóng rà soát diện tích bị thiệt hại, lượng hạt giống còn lại từ nguồn cung tại địa phương báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án khắc phục và khôi phục phát triển sản xuất.

NGÂN HUYN



Đến ngày 30/6, toàn tỉnh gieo cấy được gần 500ha lúa mùa, tập trung tại hai huyện Hưng Hà, Thái Thụy.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1356/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 về việc giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6 2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1191/TT-SNV ngày 13/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình. Điều 2. Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ban Chấp hành Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến tài chính, tài sản theo Điều lệ Hội và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.